

### PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP...

(Tiếp theo trang 1)

Theo các chuyên gia, nếu người dùng nhận thức đầy đủ và có kỹ năng bảo vệ an toàn thông tin cơ bản thì có thể tự phòng tránh được tới hơn 80% nguy cơ mất an toàn thông tin khi tham gia không gian mạng. Trên thực tế, nhận thức của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng trong cộng đồng hiện nay còn nhiều tồn tại, hạn chế, chưa đủ để tự bảo vệ mình trước những mối đe dọa về an toàn thông tin. Nhiều người dùng chưa có các kỹ năng bảo vệ an toàn thông tin, phòng tránh lây nhiễm mã độc; sử dụng các trang web không uy tín, hoặc không sử dụng các phần mềm bảo vệ thiết bị.

Tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia ngày 25/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, không gian mạng đã trở thành không gian chiến lược; phải chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, phải có sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống

chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân; trong đó Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo, các tiểu ban an toàn, an ninh mạng, các lực lượng bảo đảm an toàn, an ninh mạng là nòng cốt, là trực tiếp.

Để phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng, cần đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 về đề án tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường giáo dục các quy định của pháp luật về quản lý không gian mạng; cách thức nhận diện các âm mưu, thủ đoạn tấn công mạng và các hình thái tiêu cực phát sinh trên không gian mạng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nâng cao hiệu quả điều hành, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia. Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm (an ninh mạng; an toàn thông tin mạng; thực hiện nhiệm

vụ quốc phòng trên không gian mạng; đấu tranh xử lý thông tin xấu, độc). Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, đề công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng chuyển biến mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn. Tham mưu cho cấp có thẩm quyền hoàn thiện các chính sách về an toàn, an ninh mạng, thực hiện các chiến lược, đề án về an ninh mạng.

Phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng chuyên trách và các lực lượng tham gia trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Nắm chắc tình hình có liên quan đến hoạt động bảo vệ an toàn, an ninh mạng; phòng, chống tấn công và bảo vệ hoạt động ổn định của hệ thống thông tin quan trọng; ngăn chặn hoạt động sử dụng không gian mạng nhằm gây phương hại an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; chủ động tấn công vô hiệu hóa mục tiêu trên không gian mạng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Nâng cao trách nhiệm và các kỹ năng cần thiết

về an toàn, an ninh mạng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng. Tuyết đối tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn, an ninh mạng. Kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến bảo vệ an toàn, an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an toàn, an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng cho cơ quan có thẩm quyền, lực lượng bảo vệ an ninh mạng. Thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền trong bảo vệ an toàn, an ninh mạng; giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức và người có trách nhiệm tiến hành các biện pháp bảo vệ an toàn, an ninh mạng.

Chủ trọng hơn nữa việc đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện tốt đề án đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nghiên cứu, đề xuất thí điểm một số chế độ ưu đãi và chế độ đặc thù đối với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, nhân sự làm về an toàn thông tin mạng.

(theo dangcongsan.vn)

## Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được chương trình môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ ba của tháng 9 hàng năm.

Kể từ lần đầu tiên được khởi xướng năm 1993 đến nay, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn đã thu hút sự tham gia, hưởng ứng của hàng trăm triệu người tại hơn 180 quốc gia trên toàn thế giới, trở thành phong trào rộng khắp nhằm tăng cường nhận thức và hành động của toàn nhân loại đối với các vấn đề môi trường. Việt Nam đã tích cực hưởng ứng chiến dịch từ năm 1994. Ông Hoàng Văn Ngoan, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề "Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn" đã và đang thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các số, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực như đồng loạt ra quân làm sạch môi trường tại các địa bàn dân cư; giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; kiểm soát chặt chẽ các khu vực tập trung nhiều nguồn thải, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Đây cũng là dịp triển khai đồng loạt các hoạt động truyền thông tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT). Trong đó, tập trung vào việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải; lựa chọn các công nghệ xử lý chất thải phù hợp, ít phát thải ra môi trường, ưu tiên công nghệ xử lý chất thải kết hợp thu hồi năng lượng; thực hiện các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh,

phát triển bền vững. Tích cực tham gia vào việc giảm thiểu sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa sử dụng một lần, giảm thiểu chất thải tại các siêu thị, chuỗi cung ứng hàng hóa, cơ sở kinh doanh dịch vụ và các nhà sản xuất, nhập khẩu phải có trách nhiệm xử lý, tái chế. Các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường tuyên truyền về công tác BVMT, đặc biệt là phổ biến các mô hình tốt, cách làm hay liên quan đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các hoạt động vì môi trường... Từ đó, các hoạt động nổi bật, các sáng kiến và giải pháp BVMT hiệu quả sẽ được giới thiệu đến người dân và được các cấp có thẩm quyền khen thưởng, tôn vinh kịp thời.

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, hàng năm, huyện Tiên Hải duy trì hiệu quả ngày chủ nhật xanh thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, nông cốt là hội viên phụ nữ, nông dân tham gia; nhân rộng

các phong trào ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày không sử dụng túi nilon... Tại các cơ sở cũng có nhiều hoạt động thiết thực như vận động hội viên, đoàn viên nạo vét, khơi thông cống rãnh, tổng vệ sinh môi trường; trồng hoa ven đường, vẽ bích họa trên tường để tạo nên những đoạn đường xanh - sạch - đẹp. Bà Vũ Thị Hồng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết: Thời gian qua, đơn vị đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BVMT dưới nhiều hình thức. Phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Với những giải pháp này, ý thức của cộng đồng dân cư về BVMT ngày càng được nâng cao. Tiếp nối các hoạt

động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, Phòng đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn; phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. Các đơn vị, địa phương tích cực lồng ghép nội dung giáo dục BVMT trong các chương trình đào tạo; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, doanh nghiệp đối với công tác BVMT, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên; xây dựng đạo đức môi trường, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên; khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm BVMT.

Mỗi hành động dù nhỏ nhưng có ý nghĩa sẽ mang lại đóng góp tích cực để cùng chung tay xây dựng tương lai của "Ngôi nhà chung - trái đất", tạo môi trường trong lành, giữ cân bằng sinh thái cho sự phát triển bền vững.

MINH NGUYỄN



Cán bộ và nhân dân huyện Tiên Hải tham gia vệ sinh môi trường tại cồn Vành.

## Tập huấn cán bộ chủ chốt hội cựu chiến binh toàn tỉnh

Sáng ngày 14/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách xã

hội và xây dựng nông thôn mới năm 2023 cho hơn 260 đại biểu là cán bộ chủ chốt hội CCB từ tỉnh tới cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu

được nghe lãnh đạo Hội CCB tỉnh phổ biến các quy định về quản lý, sử dụng quỹ "Nghĩa tình đồng đội" của Hội CCB tỉnh; Quyết

định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025 của UBND tỉnh. Nghe đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh phổ biến các nội dung liên quan đến công tác ủy thác vốn vay cho hội viên CCB; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn do hội CCB quản lý.

Thông qua tập huấn giúp các đại biểu nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Sau tập huấn, các đại biểu chính là những tuyên truyền viên tích cực vận động cán bộ, hội viên CCB, nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở cơ sở.

TIẾN ĐẠT



Mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của cựu chiến binh xã Hồng An (Hưng Hà).

## VŨ THƯ NỖ LỰC XÓA PHÒNG HỌC XUỐNG CẤP

Hệ thống cơ sở vật chất trường học của huyện Vũ Thư được đánh giá là yếu và thiếu. Trước thực trạng này, huyện đã và đang triển khai những giải pháp mới nhằm tạo "cú hích" cho các địa phương trong việc nâng cấp cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là xóa các phòng học xuống cấp.

### Khó khăn chồng chất

Vũ Thư hiện có 77 đơn vị trường học với gần 2.000 phòng học, phòng chức

năng. Trong đó, gần 80% phòng học, phòng chức năng đã được đầu tư xây dựng kiên cố; hơn 400 phòng học và phòng chức

năng là phòng tạm, cấp 4, xuống cấp. Qua khảo sát, toàn huyện có 183 phòng tạm, phòng cấp 4 của 31 đơn vị trường học

đã xuống cấp; 234 phòng học, phòng chức năng của 20 đơn vị trường học nằm ở các dãy nhà tầng nhưng được xây dựng từ 30 - 40

năm trước, hiện đã xuống cấp. Điển hình như Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa được đánh giá cơ sở vật chất xuống cấp nhất huyện, hiện có 4 phòng học cấp 4, 14 phòng học được xây dựng từ 30 - 50 năm trước đã xuống cấp trầm trọng... Ngoài ra, toàn huyện còn thiếu 59 phòng học, 84 phòng hành chính quản trị, 236 phòng học bộ môn.

Ông Vũ Minh Quyết, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư cho biết: Sau khi về đích nông thôn mới (NTM), mấy năm gần đây, nhiều địa phương có phần lơ là, chưa thật sự quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường học. Từ năm 2020 - 2022, mỗi năm toàn huyện chỉ có 2 - 3 trường xây dựng thêm phòng học, trong khi đó qua thời gian cơ sở vật chất trường học ngày càng xuống cấp, yêu cầu hiện đại hóa trường lớp, tiêu chí đánh giá trường chuẩn quốc gia ngày càng được nâng cao, kiểm định chặt chẽ. Qua rà soát, với hệ thống cơ sở vật chất hiện nay, huyện có 5 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 3 trường THCS, 6 trường tiểu học và THCS không đủ điều kiện công nhận trường chuẩn quốc gia, nhiều trường khó khăn và có thể sẽ không thể tái đạt chuẩn ở giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Phong cho biết: Hệ thống cơ sở vật chất thiếu và yếu là nguyên nhân chính khiến Trường chưa từng đạt bất kỳ danh hiệu hay đợt khảo sát, đánh giá nào như

trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 1, mức độ 2... Các danh hiệu này luôn là mơ ước đối với cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường nhiều năm qua.

### "Cú hích" xóa phòng học xuống cấp

Từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa trường lớp không chỉ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện Vũ Thư và các địa phương trong lộ trình, kế hoạch xây dựng NTM. Khi hệ thống cơ sở vật chất trường học chưa đạt chuẩn sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu đến năm 2025 có thêm 8 xã về đích NTM nâng cao của huyện.

Những năm qua, mặc dù ngân sách khó khăn nhưng huyện Vũ Thư đã quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp trường lớp. Minh chứng rõ nét là Nghị quyết số 82/NQ-HĐND của HĐND huyện ban hành ngày 26/12/2018 đã hỗ trợ các địa phương xóa phòng học cấp 4 với mức hỗ trợ 200 triệu đồng/phòng. Tuy nhiên, đến nay, để phù hợp với thực tế và khuyến khích các địa phương quan tâm xây dựng cơ sở vật chất trường học, nhất là các xã khó khăn và các xã xây dựng NTM nâng cao, ngày 25/7/2023, HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về phê duyệt điều chỉnh cơ chế hỗ trợ xây dựng trường học giai đoạn 2021 - 2025. Với nghị quyết này, các trường mầm non được tăng mức hỗ trợ xây dựng từ

200 triệu đồng/phòng lên 400 triệu đồng/phòng, các trường tiểu học và THCS được tăng mức hỗ trợ xây dựng từ 200 triệu đồng/phòng lên 300 triệu đồng/phòng. Ngoài ra, huyện hỗ trợ Trường THCS thị trấn trả nợ và xây dựng bổ sung một số công trình trường học với tổng kinh phí tới 12 tỷ đồng.

Ông Hoàng Đình Vương, Chủ tịch UBND xã Minh Lăng cho biết: Nghị quyết số 11 của HĐND huyện là đòn bẩy giúp xã quyết tâm tìm nguồn lực đầu tư xóa phòng học cấp 4, phòng học tạm. Năm 2023, xã quyết định xây dựng thêm 9 phòng học ở trường tiểu học, 8 phòng học ở trường mầm non với tổng kinh phí dự kiến trên 25 tỷ đồng, trong đó xã được huyện hỗ trợ gần 6 tỷ đồng. Trong điều kiện xã đang cần tổng nguồn lực lớn để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ cho mục tiêu về đích NTM nâng cao năm 2023 thì đây thực sự là nguồn kinh phí quý giá và thiết thực. Đến nay, công trình xây dựng phòng học ở 2 trường đều đang được thi công, phần đầu hoàn thiện, đưa vào sử dụng cuối năm 2023.

Bước vào năm học 2023 - 2024, giáo viên, phụ huynh Trường Mầm non Minh Lăng phấn khởi khi công trình thi công 8 phòng học đang được tiến hành, khẩn trương. Bà Nguyễn Thị Na, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhiều năm qua Trường phải sử dụng 2 điểm trường, trong đó điểm trường tại thôn Thanh Nội có 5 phòng học cấp 4 và 4 phòng học tạm đều đã xuống cấp nghiêm trọng.

Đến nay, được huyện, xã quan tâm quy hoạch về 1 điểm trường và đầu tư xây dựng thêm 8 phòng học mới, nhân dân địa phương rất phấn khởi. Công trình hoàn thiện, đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ.

"Hệ thống cơ sở vật chất của Trường THCS Tân Phong nhiều năm qua đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong điều kiện ngân sách xã còn hạn chế, xã tranh thủ sự hỗ trợ từ Công ty Cổ phần Hồ hóa dân Bình Sơn 5 tỷ đồng và nguồn lực do huyện hỗ trợ theo Nghị quyết số 11, đến nay đây phòng học mới gồm 8 phòng của Trường đã được xây dựng, đưa vào sử dụng, tạo diện mạo khang trang và mở ra trang mới với nhiều kỳ vọng mới cho cán bộ, giáo viên, học sinh" - ông Nguyễn Hữu Ngan, Chủ tịch UBND xã Tân Phong cho biết.

Nghị quyết số 11 là "cú hích" để các địa phương vượt rào cản, mạnh dạn, sáng tạo tìm nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường học. Từ Nghị quyết số 11, giai đoạn 2023 - 2025, huyện Vũ Thư có 34 trường của 24 xã, thị trấn đăng ký tham gia chương trình xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là xóa phòng học tạm, phòng học cấp 4, từng bước tạo diện mạo trường học khang trang, đồng bộ với kết cấu hạ tầng nông thôn văn minh và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục hiện đại.

QUYÊN LƯƠNG



Từ sự quan tâm, đầu tư của huyện, cơ sở vật chất của Trường THCS thị trấn Vũ Thư khang trang, đồng bộ.